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Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Lay, Robson 
a/ac Sattar 
 

61 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Stubbs a Parkhill.  
Roedd y Cynghorydd Wild hefyd wedi ymddiheuro am eitem 4. 
 
62 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Derbyniwyd datganiad buddiant personol gan y Cynghorydd Henshaw gan fod ei 
merch yn berchen ar fusnes yng Nghanol y Ddinas.   
 
63 :   COFNODION  
 
Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Rhagfyr 2021 fel cofnod cywir. 
 
64 :   CYNLLUN GWEITHREDU ADFER CANOL Y DDINAS  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn ymgymryd â gwaith craffu cyn 
penderfynu ar adroddiad i'r Cabinet sy'n ceisio cymeradwyaeth i'r Cynllun 
Gweithredu arfaethedig, ac sy'n ceisio awdurdod dirprwyedig ar gyfer penderfyniadau 
'dwyn ynghyd a hyrwyddo mentrau a rhaglenni allweddol y bydd y Cyngor a 
phartneriaid yn gweithio tuag atynt dros y pum mlynedd nesaf, ar yr amod bod y rhain 
o fewn y gyllideb a'r fframwaith polisi.' 
 
Cwmpas gwaith craffu'r Pwyllgor oedd archwilio'r Cynllun Gweithredu, archwilio sut y 
byddai hyn yn cael ei weithredu, ei fonitro a'i adolygu, a oedd unrhyw risgiau i'r 
Cyngor, y goblygiadau ariannol i'r Cyngor a'r camau nesaf.  Byddai sylwadau, 
arsylwadau ac argymhellion y Pwyllgor yn cael eu hanfon i'r Cabinet cyn y cyfarfod 
ddydd Iau. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thomas – Arweinydd; Andrew Gregory – 
Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd; Michael Barnett – Prif 
Gynllunydd – Creu Lleoedd a Jon Day – Rheolwr Gweithredol – Twristiaeth a 
Buddsoddi ar gyfer yr eitem hon. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd ac Andrew Gregory i wneud datganiadau 
agoriadol.   Rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau ac ar ôl hynny gofynnwyd iddynt am 
unrhyw sylwadau, sylwadau a chwestiynau.  
 
Derbyniwyd datganiad buddiant personol gan y Cynghorydd Henshaw gan fod ei 
merch yn berchen ar fusnes yng Nghanol y Ddinas. 
 
Holodd yr Aelodau pa mor gadarn a chyflawn yw'r cynlluniau, gan nodi ei bod yn 
anochel na fydd rhai yn digwydd.   Dywedodd yr Arweinydd nad oes modd adnabod 



rhai rhannau o'r Ddinas o 5 mlynedd yn ôl a bod datblygiadau fel Dewi Sant 2 wedi 
bod yn drawsnewidiol.   Ychwanegodd bod nifer o gynlluniau yn y weledigaeth ond y 
byddant yn destun achos busnes cadarn ac yn werth am arian.   Nododd y dyhead 
a'r uchelgais ond dywedodd eu bod yn cael eu cefnogi gan wireddu'r hyn sydd eisoes 
wedi'i gyflawni yn y Ddinas.   Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r cynlluniau costus yw 
Trafnidiaeth sydd yn y cam cynllunio ar hyn o bryd, ac mae rhai hefyd yn dibynnu ar 
bartneriaid i gyflawni megis yr Adran Drafnidiaeth a Network Rail.  
 
Trafododd yr Aelodau fannau agored a gwyrdd, gan gyfeirio'n benodol at y fflatiau o 
amgylch Arglawdd Curran a Heol Dumballs.  Cytunodd yr Arweinydd fod dwysedd yn 
bwysig, gan ddweud nad oes modd cyrraedd yr ardal hon ar hyn o bryd felly roedd 
angen bod yn greadigol a gwella'r rhyngweithio rhwng y man cyhoeddus a'r afon i'w 
wneud yn fywiog ac yn ddisglair.   Ychwanegodd swyddogion fod angen i'r ardal gael 
ei dylunio'n dda ac y byddai'n gynllun enghreifftiol sy'n cysylltu 3 pont, gyda 6 man 
agored, parc ar lan yr afon a phont droed a beicio.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd proffil o Ddefnyddwyr Canol y Ddinas y mae Caerdydd 
am eu denu yn y dyfodol.   Esboniodd swyddogion nad yw'r data sydd ganddynt yn 
fanwl iawn ar y defnyddiwr ei hun, mae hyn yn rhywbeth y gallent edrych arno yn y 
dyfodol, ond ar hyn o bryd maent yn defnyddio data nifer yr ymwelwyr yn bennaf.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd data y gellid ei ddefnyddio i fesur Caerdydd fel Dinas 
sy'n Dda i Blant.   Esboniodd yr Arweinydd y byddai hyn yn wahanol ar wahanol 
adegau o'r dydd a'r nos gan fod gwahanol ddefnyddiau.   Cafwyd sgwrs am fannau 
chwarae yng Nghanol y Ddinas a gwaith i gynnwys llyfrgelloedd ac amgueddfeydd.  
 
Bu'r Aelodau'n trafod beicio anghyfreithlon mewn ardaloedd i gerddwyr, annibendod 
stryd a mynediad i bobl anabl, gan ofyn pa sgwrs sy'n cael ei chael gyda'r Heddlu a 
Sefydliadau Anabledd.   Esboniodd swyddogion fod ymrwymiad gan yr Heddlu ar y 
lefel uchaf ac mae gwaith eisoes ar y gweill gyda'r Ardal Gwella Busnes ar fapio i 
sicrhau bod lleoedd yn ddiogel.   O ran annibendod ar y stryd, er bod rhywfaint o 
amgylchfyd cyhoeddus gwych, mae Swyddogion yn gweithio i dwyllo, gan weithio 
gyda grwpiau cydraddoldeb a fydd yn defnyddio'r holl gynlluniau ac yn sicrhau 
cydymffurfiaeth.  
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
65 :   STRATEGAETH GWEITHGARWCH CORFFOROL A CHWARAEON  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn craffu cyn gwneud penderfyniad 
ar adroddiad i'r Cabinet sy'n ceisio cymeradwyaeth i fabwysiadu'r Strategaeth 
Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon arfaethedig 2022-2027 ac yn ceisio 
cymeradwyaeth i'r trefniadau llywodraethu a'r broses fonitro arfaethedig drwy'r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus.  
 
Cwmpas gwaith craffu'r Pwyllgor heddiw oedd archwilio'r Strategaeth arfaethedig, y 
dull llywodraethu, gan gynnwys gweithredu, adrodd a systemau monitro, a oes 
unrhyw risgiau i'r Cyngor, y goblygiadau ariannol i'r Cyngor a'r camau nesaf.  Bydd 
ein sylwadau, ein harsylwadau a'n hargymhellion yn cael eu hanfon at y Cabinet cyn 
y cyfarfod ddydd Iau.  
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury - Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a 
Hamdden; Steve Morris – Rheolwr Gweithredol – Chwaraeon, Hamdden a Datblygu; 
Laura Williams – Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Chwaraeon, Gweithgaredd Corfforol ac 
Iechyd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Lauren Idowu – Tîm Iechyd Cyhoeddus 
Caerdydd a’r Fro ar gyfer yr eitem hon.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury a Steve Morris i wneud 
datganiadau agoriadol a rhoddwyd cyflwyniad i'r Aelodau ac ar ôl hynny gofynnwyd 
iddynt am unrhyw sylwadau, sylwadau a chwestiynau.  
 
Pwysleisiodd yr Aelodau bwysigrwydd cynnwys Aelodau Ward yn yr archwiliad o'r 
hyn sy'n cael ei wneud yn y Ddinas gan fod ganddynt wybodaeth leol werthfawr.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am flaenoriaeth a'r pryder mwyaf ynghylch cyflawni'r 
Strategaeth.   Esboniodd swyddogion mai'r pryder mwyaf yw bod y gwasanaeth yn 
ysgafn o ran adnoddau, bydd yn cymryd amser i ddal popeth sy'n cael ei wneud ar 
draws y Ddinas, a gyda phwy, i gyd mewn un lle. Ychwanegodd yr Aelod Cabinet 
mai'r peth pwysig oedd cefnogi penderfyniadau'r Bwrdd gyda chamau i sicrhau 
canlyniadau megis cynyddu ffyrdd iach o fyw, lleihau gordewdra ymhlith plant a 
chynyddu cyfranogiad merched a chymunedau PDdALlE. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gallai'r Cyngor sicrhau bod y seilwaith ar waith i ymdopi 
â chynnydd yn y galw a sut y byddai disgwyliadau'n cael eu rheoli.   Dywedodd yr 
Aelod Cabinet y byddai'r gwaith yn draws-bortffolio, gan gynnwys Ysgolion, Priffyrdd, 
Trafnidiaeth, Parciau ac ati yn cydweithio i leihau rhwystrau; gweithio gyda gwahanol 
gyrff i sicrhau cyfleusterau i blant eu defnyddio drwy'r flwyddyn ac ati.   Roedd yn 
hanfodol bod ystod eang o bartneriaid yn cymryd rhan.   Ychwanegodd swyddogion 
eu bod yn sganio ymlaen llaw, gan edrych ar boblogaeth a thwf, dysgu o rannau eraill 
o'r DU fel Manceinion Fwyaf sydd wedi cael llwyddiant mawr yn y maes hwn.   
Byddai dull system gyfan, gyda phobl yn gweithio gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion 
i faterion a rhwystrau nad ydynt hyd yn oed wedi'u nodi o'r blaen.  
 
Roedd yr Aelodau'n meddwl tybed a oedd data ar fanteision ehangach chwaraeon yn 
cael ei gasglu a'i ddefnyddio fel offeryn hyrwyddo.   Dywedodd swyddogion ei bod yn 
bwysig dod o hyd i'r enillion a gwneud gweithgarwch corfforol i bawb gan fod llawer o 
fanteision, byddent yn cael llawer o ddata gwahanol i adeiladu'r achos.  

 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
66 :   YMGYSYLLTU Â'R GYMUNED A DIOGELWCH MEWN PARCIAU  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn craffu cyn gwneud penderfyniad 
ar adroddiad i'r Cabinet a baratowyd mewn ymateb i gynnig a basiwyd yn y Cyfrin 
Gyngor ar 21 Hydref 2021.  Mae'r adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am 
weithgareddau a chynlluniau cyfredol ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned a diogelwch 
mewn parciau.  Mae'r argymhellion i'r Cabinet hefyd yn gofyn yn benodol i'r Cabinet 
ystyried yr adroddiad fel rhan o gynigion cyllideb 2022/23, i ddatblygu canllaw polisi a 
dylunio i lywio'r gwaith o ddarparu goleuadau mewn parciau yn y dyfodol, i barhau i 
gyflwyno ceisiadau am gyllid Teithio Llesol Llywodraeth Cymru sy'n cynnwys 
goleuadau mewn parciau, ac i gynnal ymgynghoriad ar gyfer dychwelyd trefn gloi ar 
gyfer Parc y Rhath a Pharc Cefn Onn.  



 
Cwmpas gwaith craffu'r Pwyllgor oedd archwilio'r ymateb i'r meysydd a amlinellwyd 
yn y cynnig i'r Cyngor, a oes unrhyw risgiau i'r Cyngor, y goblygiadau ariannol i'r 
Cyngor a'r camau nesaf.  Bydd unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion yn 
cael eu hanfon at y Cabinet cyn y cyfarfod ddydd Iau. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – Yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden a Jon Maidment – Rheolwr Gweithredol – Awdurdod Harbwr 
a Pharciau Caerdydd ar gyfer yr eitem hon. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Bradbury a Jon Maidment i wneud datganiadau 
agoriadol ac ar ôl hynny gofynnwyd i'r Aelodau am unrhyw sylwadau, sylwadau neu 
gwestiynau.  
 
Trafododd yr Aelodau oleuadau mewn Parciau, gan nodi na ddylid goleuo pob llwybr 
at ddibenion bywyd gwyllt, ond dylid goleuo llwybrau sy'n cysylltu cymunedau.   
Esboniodd yr Aelod Cabinet fod goleuadau'n cael eu pennu ar sail 'lle bo'n briodol' er 
mwyn caniatáu'r hyblygrwydd hwn yn unig gan nad yw goleuadau'n briodol fel ateb 
cyffredinol.   Rhaid i'r goleuadau hefyd fod yn ecogyfeillgar a pheidio ag ychwanegu 
at y problemau hinsawdd ac amharu ar natur.   Roedd yr Aelodau'n deall y materion 
ond nododd fod yn rhaid i Weithgarwch Corfforol hefyd fod yn ddeniadol i bobl yn 
ystod misoedd y gaeaf.  
 
Trafododd yr Aelodau ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn parciau, yn enwedig 
parciau cymunedol llai sy'n cael eu defnyddio'n dda a gofynnodd beth oedd yn cael ei 
wneud i fynd i'r afael â hyn.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod pob parc yr un mor 
bwysig ac y byddai materion fel y rhain a beiciau oddi ar y ffordd ac ati i gyd yn cael 
sylw fel rhan o'r strategaeth.   Byddai dull gweithredu ledled y Ddinas, gan gysylltu â'r 
Heddlu a'r Gwasanaeth Tân a phartneriaid eraill; byddai ceidwaid parciau hefyd yn 
cysylltu ag aelodau lleol ledled y Ddinas.  
 
Croesawodd yr Aelodau'r adroddiad o ganlyniad i Hysbysiad o Gynnig i'r Cyngor, 
roeddent yn teimlo'n rhwystredig ei fod yn brin o fanylion a gwybodaeth ariannol ond 
roeddent yn gwerthfawrogi bod angen iddynt aros tan y Gyllideb.   Roedd yr 
Aelodau'n awyddus i bwysleisio gwaith gwych Gwasanaeth. 
 
CYTUNWYD: y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
67 :   ADRODDIAD YMCHWILIAD CHWARAEON CYMUNEDOL YNG 

NGHAERDYDD  
 
Diben yr eitem hon oedd galluogi'r Pwyllgor cyfan i ystyried yr adroddiad drafft ar 
gyfer Ymchwiliad Chwaraeon Cymunedol y Pwyllgor yng Nghaerdydd a nodi unrhyw 
welliannau, cyn cytuno ar yr adroddiad i'w gyflwyno i'r Cabinet.  
 
PENDERFYNWYD:  I ardystio’r adroddiad i’w gyflwyno i’r Cabinet. 
 
68 :   BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD - 

DIWEDDARIAD TROSOLWG A CHRAFFU AR Y CYD  
 
Nodwyd. 



 
69 :   GOHEBIAETH  
 
Nodwyd. 
 
70 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
71 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 21 CHWEFROR 2022, 4:30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.35 pm 
 


